

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

ชื่อหน่วยงานที่รับรอง

ศูนย์การวิจัยและพัฒนาธุรกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้

ที่อยู่หน่วยงานที่รับรอง

25 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จ.ภูเก็ต

วัน เดือน ปีที่ให้การรับรอง

29 ก.ย. 66

เรื่อง การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข้าพเจ้า นางฉวีพร ผสมทรัพย์ ตำแหน่ง ประธานศูนย์การวิจัยและพัฒนาธุรกิจพอเพียง

ขอรับรองว่าได้มีการนำผลแผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โครงการวิจัยย่อย ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
2. การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
3. การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
4. การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
5. การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดชุมชนสร้างสรรค์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลิพอนใต้ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต

นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (กรุณาเลือกโดยการทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง และกรุณาให้รายละเอียดการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมท้ายข้อความที่เลือก)

การนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (การใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ

ที่ทำให้สุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน/ชุมชนดีขึ้น เช่น

- ด้านสาธารณสุข
- การจัดการ SME
- การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น

สามารถนำผลวิจัยไปใช้ การปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต และการ
ทำงานในประเด็นการพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนานวัตกรรมชุมชน,
การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาชุมชน,
การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และ
การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด สนับสนุน การร่วมตัวของ
ประชาชนในเครือข่าย ร่วม ทำเพื่อส่วนรวม

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น

การนำไปใช้ระบบหรือเชิงกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร หรือเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

การนำผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย)

มีกรณีนำผลการวิจัยไปปรับใช้ในทรวงงานนอกระบบในมหาวิทยาลัย
ศึกษานานาชาติ, การพัฒนาวิชาการชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์
และ การพัฒนาความรู้ด้วยชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของ วิสาหกิจชุมชนและ การพัฒนาการสื่อสาร
ทางการตลาดของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นชุมชน
มีความเข้มแข็งและ เกิดการพัฒนาระบบธุรกิจฐานราก
โดยส่งเสริมการตลาดและ การบริโภคที่มีชีวิตจิตใจของชุมชน

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น)

ได้มีกรณีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม
สร้างสวัสดิภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน สอดคล้อง กับความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบของชุมชนใน การผลิต การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
การกระจายรายได้ 9 นี้ กับคนในชุมชน การส่งเสริมการตลาดพอเพียง
วิจัยชุมชน การเรียนรู้ วัฒนธรรมของชุมชน และ เศรษฐกิจ ของชุมชน

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกกระดับ

จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข

ยกระดับชุมชนใน มีเอกลักษณ์ เฉพาะ
การกระจายรายได้ ส่งเสริมการตลาดพอเพียง การเรียนรู้ วิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของชุมชน

การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คือ

ได้มีกรณีนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน การพัฒนาศึกษานานาชาติ
การพัฒนาวิชาการชุมชน, การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ การพัฒนา
ความรู้ด้วยชุมชน, การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
และ การพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด ชุมชนสร้างสวัสดิภาพคนด้อย
ทำให้นเกิด การพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก และ ชุมชน เข้มแข็ง

ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์

ตั้งแต่ 22 กย. 66 จนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ จนถึง.....

โดยการใช้ประโยชน์นั้น ก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์ ดังนี้

ได้นำผลการวิจัยไปใช้ใน การพัฒนาศึกษานานาชาติ, การพัฒนาวิชาการชุมชน,
การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ การพัฒนาความรู้ด้วยชุมชน, การยกระดับ
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และ การพัฒนาการสื่อสารทางตลาด
ส่งเสริมสร้างค่าความเข้มแข็งใน การจัดการตนเอง เกิดการร่วมมือกันบริโภค
และ ชุมชนพัฒนา อย่างยั่งยืน

ภาพประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (3-5 รูป) หรือหลักฐานในการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการอ้างอิง



รับชมสื่อ

ลงชื่อ ฉวีพร วัฒนทรัพย์
(นางอำพร วัฒนทรัพย์)

ตำแหน่ง ประธานศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสตรีสุโขทัย

หมายเหตุ: ท่านสามารถประทับตราของหน่วยงานในเอกสารนี้ได้ (ถ้ามี)

พอเพียง บ้านลิพอนใต้